

News Comment

- "มูดีส์" เพิ่มแนวโน้มแบงก์ไทย "มีเสถียรภาพ" มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส หรือมูดีส์ ได้ประกาศเพิ่มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไทย จาก "เชิงลบ" สู่ "มีเสถียรภาพ" สะท้อนอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของธนาคารไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคธนาคารไทย และความสามารถในการปรับตัวรับผลกระทบทางลบจากวิกฤติการเงินโลก อาจถูกบั่นทอนจากบรรยากาศทางการเมืองที่มีความเปราะบาง ทั้งนี้ มูดีส์ยังคงคาดการณ์ด้วยว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3-5% ในปีนี้ หลังหดตัว 3% ในปีที่แล้ว และยังคงคาดการณ์ว่า การขยายตัวด้านสินเชื่อจะอยู่ที่ 5-10% ปีนี้ หลังหดตัว 2% ในปีที่แล้ว (ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) **ความเห็น** ถือเป็นข่าวเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคารหลังจากก่อนหน้านี้ มูดีส์มีความกังวลต่อฐานะรัฐบาลว่าจะสนับสนุนภาคธนาคารได้ไม่เต็มที่ แต่พิสูจน์ได้จากวิกฤติที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่งและพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อย (ยื่นได้ด้วยตัวเอง) ส่วนตัวเลขประมาณการการเติบโตของสินเชื่อปี 2010 ที่ 5-10% นั้นครอบคลุมประมาณการของเราที่คาดว่าจะขยายตัวได้ทีราว 9% จึงยังคงคำแนะนำซื้อ
- **SCC กระดาษโต 224 % Q4 กำไร 5.8 พันล้าน** "ปูนใหญ่" โขว์กำไรสุทธิไตรมาส 4/52 เชื่อแตะ 5.8 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุน 3.5 พันล้านบาท เนื่องจากไม่มีขาดทุนสินค้าคงคลัง อานิสงส์รายได้กระดาษโต 223% ต้นผลประกอบการเต่ง ด้านธุรกิจซีเมนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น มองดีมานด์ยอดขายปูนในประเทศ เพิ่มขึ้น 10% (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น)
- **PF ปีนี้เห็น 1.2 หมื่นล้าน เปิดใหม่ 10 โครงการ** PF ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 1.1-1.2 หมื่นล้านบาท โดกว่า 70% จากปีก่อนทำได้ 7 พันล้านบาท เหตุเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 10 โครงการ มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเน้นเจาะตลาดราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้ตั้งเป้าต่ำกว่ายอดขาย 10-20% (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น)
- **TMB สดมัน ROE 4 ปี เสกได้ 14%** หนีเสียปรับลง "บุญทักษ์" คาดกำไรปีนี้ตัวเลขกว่าปีก่อนหน้า ส่วตัวเลข ROE จะเพิ่มเป็น 14% ภายในปี 2557 จากปัจจุบันอยู่ที่ 4% ยันแผนล้างขาดทุนสะสมไม่สะดุด รอคอง-ผู้ถือหุ้นไฟเขียวสินเชื่อรวมปีนี้โต 8-10% จากปีก่อนที่ติดลบ เล็ง กด NPL ลงเหลือหลักเดียว จากเดิม 11% (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น)
- **TOP แมได้ซื้อโรงกลั่นอีกแห่ง รับน้ำมัน-อะโรแมติกส์ขาขึ้น พร้อมเล็งถือหุ้นไอพีพี** TOP มีแผนเข้าซื้อกิจการโรงกลั่นในประเทศ ขนาดกำลังผลิต 1-1.5 แสนบาร์เรลต่อวันพร้อมเล็งเข้าถือหุ้นไอพีพี "สุรงค์" มั่นใจขยายฐานการดำเนินงาน หนุนรายได้เติบโต แต่ยังไม่ได้เจรจาพันธมิตรขณะนี้ ส่วนเทรนราคาน้ำมันและอะโรแมติกส์ยังขาขึ้น ตีมาจากเงินเพิ่ม (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น)
- **AIT ส่งซิปันผลขึ้นต่ำ 1.75 บาท ปี 52 รายได้ 3 พันล้าน รุกประมูลงานภาครัฐ 80%** AIT อุดรายได้ปี 52 แต่มั่นใจดีเกินเป้า 3,300 ล้านบาท เน้นรับงานประมูลงานไหลเข้าต่อเนื่อง คง Backlog ในมือแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท เริ่มมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 1 "ศิริพงษ์" ระบุปีนี้ ขอรายได้รวมทะลุ 4,000 ล้านบาท จับลูกค้าภาครัฐกว่า 80% พร้อมลุ้นปันผลครึ่งหลังอีก 1.75 บาท (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น) **ความเห็น** AIT เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงให้ Yield ประมาณ 10% - 12% ต่อปี สำหรับงวด 2H09 ราคา 1.75 บาท/หุ้น คิดเป็น Yield 6.8% และราคาหุ้นยังมี Upside 165% จากเป้าหมาย 30 บาท ยังแนะนำซื้อได้
- **PLE โขว์แบ็กล็อก 9 พันล้าน บูดรายได้สายสีม่วงปีนี้ 20%** "PLE" แย้มรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน 8 พันล้านบาท หลังมีแบ็กล็อกจวบจนที่รายได้กว่า 9 พันล้านบาท และเล็งบูดรายได้จากงานสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง 15-20% จากมูลค่างาน 1.75 พันล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานในกาตารอีก 1 หมื่นล้านบาท เมินร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หลังคุณสมบัติไม่ผ่านที่โออาร์ ลุ้นรับปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรก หากเก็บหนี้ 1 พันล้านบาทได้ ต้นปีนี้โขว์ผลกำไร (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น)
- **ต่างชาติแห่ชิงดำสายสีน้ำเงิน ขอซื้อของแล้ว 18 ราย สีม่วงสัญญา 3 เซ็นสัญญาแล้ว** ต่างชาติแห่แหง ซิงต่างงานก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน รวมเปิดขายเอกสาร 5 วันเอกชนรุ่นซื้อ 18 ราย ผู้ว่าฯ รพม.ระบุยิ่งมากยิ่งดี เพราะตัวเลือกเยอะ เกิดการแข่งขันแบบเป็นธรรม ขณะวานนี้จรดปากกาเซ็นก่อสร้างสีม่วง สัญญา 3 กับ PAR แล้ว เตรียมเดินเครื่องงานวางราง, ระบบและขบวนรถไฟฟ้าต่อ (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น)
- **ข่าวดี 'มูดีส์' มาแล้ว เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารพาณิชย์ไทย-เหลือแค่แห่งการเมืองบั่นทอน** มูดีส์เพิ่มเครดิตธนาคารไทย ซึ่งการเมืองยังเปราะบาง กลับบั่นทอนระบบ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศเพิ่มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารพาณิชย์ของไทยจาก "เชิงลบ" เป็น "มีเสถียรภาพ" ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานะด้านความน่าเชื่อถือโดยรวมของไทยดีขึ้น การเข้าถึงตลาดเงินและพันธบัตรระหว่างประเทศที่ง่ายขึ้น (ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์)
- **โร้แจ้งดีเอสไอเพรชิตินท์ฯ โกง 'TMB' จี้ปลอมเอกสารขอกู้ดีเอสไอจ้องฟันนายแบงก์ไม่เชื่อ** "ทหารไทย" ไร้ฟ้อง "เพรชิตินท์ฯ" ต่อดีเอสไอฐานปลอมแปลงเอกสารคำสั่งซื้อเพื่อขอเงินกู้ สัญญา 2,000 ล้านบาท เจ้าหน้าที่และผู้บริหารชุดเก่าหายแนบ นายบุญทักษ์ หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารการขอสินเชื่อของบริษัท เพรชิตินท์ อะกรีเทรตติ้ง บริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศ พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารคำสั่งซื้อเพื่อขอเงินกู้กับธนาคารกว่า 2,000 ล้านบาท ดังนั้นในวันนี้ธนาคารจะเข้าฟ้องร้องบริษัทต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีบริษัท เพรชิตินท์ฯ ปลอมแปลงเอกสาร (ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์)
- **นับหนึ่งแก้มาบตาพุด กนอ.รับสภาพต้องใช้เวลาสางปัญหาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี** กนอ.ตั้งท่า หวนกลับมาบับหนึ่ง เริ่มแก้ปัญหาหมาบตาพุดใหม่ ใช้เวลา 1 ปี ส่วนเอกชนยังเดินหน้ายื่น 4 ข้อ กัดดันนายกฯ อีกรอบ นายประสาน ดันประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ บอร์ดกนอ. จะประชุมหามาตรการช่วยเหลือเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมาบตาพุด ซึ่งอาจต้องเริ่มกระบวนการแก้ไขกันใหม่ ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และในวันที่ 28 ม.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะหารือร่วมกับนายโย จิชีคาตะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (เจซีซี) (ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์)
- **KSL เพิ่มทุน 320 ล.หุ้น หวังลดสัดส่วนหนี้ต่อทุนเหลือ 0.5 เท่า** ตั้งเป้าปีนี้ยอดขายโต 15% จากผลิตเพิ่ม และ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวขึ้นแรง ผู้บริหารน้ำตาลขอนแก่นแจ้งเหตุเพิ่มทุน 320 ล้านบาท หวังลดสัดส่วนหนี้ต่อทุนให้เหลือ 0.5 เท่าจากปัจจุบันขยับเกือบ 1 เท่า พร้อมช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้พันธบัตรจากระดับ 21% เผยไม่รับรื้อขายพีโอคาคได้เห็นปีหน้า ขณะที่ตั้งเป้าปีนี้ ยอดขายโต 15% จากผลิตเพิ่ม และราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวขึ้นแรง พร้อมใช้เงินขยายโรงงานบ่อพลอย 2.5 พันล้านบาท (ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)